

# Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

**Ông Trần Văn Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Hoa Nam, xã Tây Sơn (Kiến Xương)**



Qua theo dõi tôi thấy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên chắc chắn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong Đại hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp trọng tâm thực hiện đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để triển khai thực hiện. Trong đó, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; định hướng kịp thời tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuẩn mực, sâu sát, nói đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, công tâm, khách quan trong tất cả các khâu của công tác cán bộ; đặc biệt chú trọng công tác đánh giá cán bộ để quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Quan tâm đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

**Cô giáo Nguyễn Thị Bích Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng)**



Tôi rất vui mừng khi thấy 5 năm qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh được quan tâm và đã đạt được những kết quả toàn diện: mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng luôn đứng top đầu cả nước. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được củng cố, kiến toàn, đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp theo chuẩn quốc gia. Tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ có những quyết sách nhằm thu hút các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường, đặc biệt là đầu tư để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cũng như trong công tác quản lý. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ ngành Giáo dục hợp lý; có chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên để họ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục với đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, phát huy tính sáng tạo và ý thức tự chủ của học sinh; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương.

**Ông Trần Mạnh Tuấn, thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa (Hưng Hà)**



Thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm, ban hành, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thay đổi phương thức, nâng cao năng suất, chất lượng. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống đê điều, tưới, tiêu, giao thông nội đồng... được cải tạo, nâng cấp. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, nhờ có cơ chế hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp của tỉnh, tôi đã trang bị máy gặt, máy làm đất phục vụ bà con, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, nông nghiệp đang phát triển theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, vì thế chúng tôi mong từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ để giúp bà con nông dân nâng cao năng suất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

**NHÓM PHỎNG VIÊN**

# THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh đã trở thành đòn bẩy để thành phố phát triển bền vững, sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.



Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án "5 tại chỗ": tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. Dù rất đông tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm TTHC hàng ngày nhưng mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn, đúng thủ tục, giảm thời gian đi lại của người dân. Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Nguyễn Đức Vinh cho biết: Để giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", thời gian qua UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ"; quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính

cũng như giải quyết các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, việc CCHC muốn đạt được hiệu quả thì trước hết phải cần cải cách nội dung, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả làm việc, tinh thần thái độ phục vụ của chính đội ngũ cán bộ, công chức, do đó đơn vị luôn chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm 2020, thành phố đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ"; quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo thực hiện bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức,

người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Đã hướng dẫn, tiếp nhận 7.108 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 358 hồ sơ, mới tiếp nhận 6.750 hồ sơ và trả kết quả cho 6.867 hồ sơ, giải quyết đúng quy định 6.856 hồ sơ, đạt 99,8%; hướng dẫn, tiếp nhận 1.649 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết 1.623 hồ sơ đúng hạn, đạt 100%. Cùng với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, công tác CCHC được phường Trần Hưng Đạo quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Phường bố trí riêng một phòng tiếp công dân ngay tại tầng 1 để tạo thuận lợi cho việc đón tiếp cũng như lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân của lãnh đạo phường hàng tuần. Việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC được thực hiện theo cơ chế "một cửa", làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng

tuần, với 4 lĩnh vực chuyên môn gồm: tư pháp, địa chính, công chứng, chứng thực. Hàng ngày, phân công lãnh đạo phường duy trì thường trực tại bộ phận một cửa để giải quyết kịp thời công việc khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết: UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tiếp công dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ giải quyết ngay, còn vấn đề vượt thẩm quyền, chúng tôi báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời. Đến nay, 100% cán bộ, công chức của phường đã sử dụng thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành tác nghiệp. Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động phường Trần Hưng Đạo còn thực hiện công tác CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết TTHC, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường được nâng lên rõ rệt; tinh thần phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân. Công tác rà soát các TTHC được tiến hành thường xuyên, bộ phận một cửa đã niêm yết công khai các TTHC, nhất là những TTHC thường xuyên liên quan trực tiếp đến nhân dân như đăng ký kết hôn, khai sinh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... giúp người dân chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến giao dịch, tránh mất thời gian đi lại nhiều lần. Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng khẳng định: Thời gian tới, thành phố Thái Bình tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả đề án CCHC thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu cao, tiêu chuẩn về chức vụ, chức năng, vị trí việc làm phù hợp nhằm tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

**MINH NGUYỆT**

# "Tiếp lửa" cho phong trào thi đua



Bộ CHQS tỉnh trưng bày các tác phẩm tham gia cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) ở Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh luôn được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa rộng khắp, đạt được kết quả toàn diện. Thượng tá Nguyễn Tiến Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Phòng Chính trị đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào TĐQT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ



Cán bộ Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh tiếp công dân tại trụ sở cơ quan.

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các tác phẩm, cá nhân đăng ký "làm theo" Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào TĐQT gắn với thực hiện thể, cá nhân đăng ký "làm theo" Bác bằng những việc làm cụ thể,

lời Bác", "Vườn rau tăng gia làm theo lời Bác", "LLVT tỉnh đồng hành với chương trình cấp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó", "Hũ gạo tiết kiệm làm theo lời Bác"... Từ nguồn tiết kiệm tự nguyện thông qua các mô hình, hàng năm các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã trích quỹ hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi thân nhân và cán bộ, chiến sĩ ốm đau, gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời, nhận đỡ đầu và hỗ trợ 35 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 300.000 đồng/cháu/tháng đến khi tốt nghiệp THPT. Thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ 96 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 360 triệu đồng. Không chỉ "tiếp lửa" để nhân rộng các mô hình dân vận khéo, hướng về cơ sở, Phòng Chính trị còn tích cực tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với tinh thần trách nhiệm cao. Giai đoạn 2015 - 2020, Phòng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh xét duyệt và đề nghị hưởng trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ hơn 39.000 trường hợp bảo đảm đúng người, đúng đối tượng. Ngoài ra, đơn vị đã tiến hành xác minh, khảo sát, tham mưu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, quy tập, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp trên địa bàn tỉnh bảo đảm trang trọng, chu đáo. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã vận động ủng

hộ xây dựng 13 nhà đồng đội, 33 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Hướng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tự nguyện hiến 11.000m<sup>2</sup> đất, quyền góp ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng, huy động 52.202 ngày công tham gia tu sửa, nạo vét kênh mương, làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Phòng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT phối hợp với Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tham gia khắc phục phòng, chống thiên tai, trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn, khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, làm sạch biển. Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh là "hạt nhân" nòng cốt, tham mưu tích cực cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Đơn vị dân vận tốt" đạt chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu; đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh nắm chắc cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Với những kết quả và thành tích đã đạt được 5 năm qua Đảng bộ Phòng Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua trong LLVT tỉnh.

**TÁT ĐẠT**

## PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

# Tác hại của khói thuốc lá đối với phụ nữ mang thai

Hít thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe mà việc hít phải khói thuốc lá cũng hại không kém, nhất là với những người đang mang thai. Khi mang thai, việc hít phải khói thuốc lá (hay hít thuốc lá thụ động) sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với mẹ bầu. Giai đoạn mang thai rất nhạy cảm và hành vi hút thuốc lá thụ động để ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Trong khói thuốc lá có chứa tới 7.000 loại hóa chất. Trong số này, có 69 chất là tác nhân gây ung thư, với những thành phần điển hình như nicotine, carbon monoxide, xyanua, chì... Như người mẹ dù chủ động hay bị động hít phải khói thuốc lá, những chất độc hại này có thể theo máu và truyền lại cho thai nhi. Khi nhận lượng máu từ người mẹ hít hoặc hít thuốc lá, các tế bào máu lúc này cũng đồng thời mang theo hoặc thay thế bằng carbon monoxide khiến nhịp thở của thai nhi trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng nhiễm phải độc tố. Những tác hại nguy hiểm này không chỉ gây ảnh hưởng tới thai nhi mà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con trẻ suốt cuộc đời. Theo một nghiên cứu của Mỹ, hít thuốc lá thụ động là nguyên nhân hàng đầu gây sảy thai, thai chết lưu. Những phụ nữ có chồng hút trên 20 điếu thuốc mỗi ngày, nguy cơ sảy ngay trong vòng 6 tuần đầu tiên là 80%. Các chất trong khói thuốc lá có khả năng làm tăng nhịp tim của thai nhi. Những bà mẹ hút thuốc lá có nguy cơ sinh non cao hơn những bà mẹ không hút thuốc; trẻ sinh ra trọng lượng thấp, để mắc các vấn đề về đường hô hấp, có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh như sứt môi hoặc hở hàm ếch cao hơn các trẻ có mẹ không hút thuốc lá.

**HOÀNG THIA**  
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)